



APLIKASYON PARA SA PAGPADALA (SA KOREO)

Instruksiyon: Paki-type o isulat ng malinaw ang mga sagot. Kumpletuhin ang hinihinging impormasyon sa bawat puwang o kahon at basahin ang mga alituntunin at kundisyon sa pahina 4.

Pakituloy ang sumusunod na instruksiyong pambayad na may mga sumusunod na detalye:

Sangay ng PNB: o Ibang Bangko:

Ideposito sa : US\$ Peso Numero ng Account:

Pangalan ng Benepisyaryo:

Tirahan ng Benepisyaryo:

Numero ng Cell Phone:

Numero ng Account sa PNB New York:

Impormasyon ukol sa Kliyente:

Apelyido: Pangalan: Gitnang Apelyido:

Tirahan:

Siyudad: Estado: Zip:

Numero ng Telepono sa Tirahan: Numero ng Telepono sa Opisina:

Email Address: Numero ng Cell Phone:

Petsa ng Kapanganakan: Okupasyon o Trabaho:

Uri ng kabuhayan, kung mayroon: Numero ng TIN/Social Security:

Layunin ng Pagpapadala: Relasyon sa Benepisyaryo:

Pangalan, Address, Numero ng Telepono ng Pinagtatrabahuhan:

Kumpletuhin ang kailangang impormasyon sa alin mang dalawang dokumento sa ibaba at ipakita ang orihinal.

1	Lisensya sa Pagmamaneho #: <input type="text"/>	Petsa ng Pagkakaloob: <input type="text"/>
	Estado (State): <input type="text"/>	Petsa ng Pagkawalang bisa: <input type="text"/>
2	Permanent Resident Card #: <input type="text"/>	Petsa ng Pagkawalang bisa: <input type="text"/>
3	Pasaporte ng U.S. #: <input type="text"/>	Petsa ng Pagkakaloob: <input type="text"/>
	Tagapag-kaloob: <input type="text"/>	Petsa ng Pagkawalang bisa: <input type="text"/>
4	Pasaporte ng Pilipinas #: <input type="text"/>	Petsa ng Pagkakaloob: <input type="text"/>
	Tagapag-kaloob: <input type="text"/>	Petsa ng Pagkawalang bisa: <input type="text"/>
	Kabuuang Taunang Suweldo: <input type="text"/>	
	Pinagmulan ng mga Pondo: <input type="text"/>	
	(Tukuyin kung galing sa sweldo, o ipon, o hiram na pera, o ibang paraan)	
	Bilang ng taon sa trabaho: <input type="text"/>	

USD

Halaga ng Padala:

Bayarin:

Nakalakip na Halaga:

PARA SA BANGKO LAMANG

Halaga ng Palitan

PHP

Binasa ko at ako ay sumasang-ayon sa lahat ng mga alituntunin at kundisyon na nakasaad sa pahina 4.

(Petsa)

(Lagda Ng Nagpapadala)

PARA SA BANGKO LAMANG

Numero ng Resibo sa Pagpadala ng PNB: Inisyal ng Teler:

Paraan ng Pagbabayad: Salapi Tseke (Numero) Money Order

MGA PAHAYAG

Ang mga halagang sinisingil ng PNB para sa serbisyong pagpapadala ay maaaring magbago nang walang abiso. Ang RAPID REMIT ay ginagamit lamang sa mga accounts na nakadeposito sa mga sangay ng PNB sa Pilipinas na naka-online. Ang pagpapadala sa pamamagitan ng RAPID REMIT ay maaaring maantala sanhi ng alinman sa mga sumusunod na pangyayari: a) hindi inaasahang pagkawala ng kuryente ; b)mga kalamidad o di inaasahang kaganapan sa Pilipinas; c) biglaan o nakatakdang pag-aayos/pagpapanatili ng kundisyon ng mga computer system ng PNB; o d) pagkasira ng sistemang pangkomunikasyon o kagamitang pangkomunikasyon. Ang tseke na ibinayad ay dapat dumaan sa clearing. Ang halaga ng palitan na susundin ay batay sa petsa ng aktwal na pagtanggap ng tseke.

U.S. Dollar Currency withdrawals mula sa mga account na nakadeposito sa mga sangay ng PNB sa Pilipinas ay nakasalalay sa pagkakaroon ng sapat na pera sa currency na nais kunin. Upang hindi maantala ang serbisyong pagpapadala, magbigay po ng paunang abiso sa PNB kung nais mag-withdraw ng pera sa ibang currency.